



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

NEWSLETTER

THÁNG BA 2024

Sự kiện sắp đến

- Ngày Trái Đất: ngày 08/4/2024
- Ngày cuối cùng học phần 3: ngày 08/4/2024
- Ngày đầu tiên của học phần 4: ngày 15/4/2024
- Kỳ thi chính thức của Cambridge bắt đầu: từ ngày 26/4/2024
- Văn nghệ cuối năm và lễ Tốt nghiệp: ngày 17/6/2024

Thông điệp từ Hiệu trưởng

Kính gửi quý phụ huynh,

Tháng ba vừa qua là một tháng sôi động với nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra trong và ngoài trường. Sự kiện ngày hội thể thao thường niên được tổ chức thành công với nhiều hoạt động thi đấu được học sinh yêu thích. Chúc mừng đội Xanh đã dành chiến thắng cho khối Mẫu giáo và Tiểu học, và đội Vàng đem về thắng lợi cho khối Trung học. Chúng ta hãy cùng chờ đón thêm nhiều sự kiện thi đấu giữa các đội trong học phần 4 và những năm học tiếp theo.

Câu lạc bộ “Nói không với rác thải nhựa” (BBPB) của trường tiếp tục xây dựng những dự án phát triển tương lai bền vững. Em Xuân Mai, học sinh lớp AS level đã đại diện nhóm BBPB gửi tặng một chiếc xe đạp mới cho một người thu gom phế liệu nhằm hỗ trợ công việc của họ, góp phần bảo vệ môi trường của thành phố Đà Nẵng. Các em học sinh quan tâm đến Câu lạc bộ “Nói không với rác thải nhựa” có thể liên hệ Helen hoặc Mr Daniel Jones để đăng ký tham gia.

Học phần 4 đang đến, cũng là lúc trường chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025. Nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức chương trình quốc tế của Cambridge AS level cho học sinh hoàn thành lớp IGCSE2 và chương trình lớp 10 Song ngữ cho học sinh hoàn thành lớp 9 song ngữ. Mục tiêu của trường là đem đến cho học sinh một con đường học vấn tốt nhất, đồng hành cùng phụ huynh hỗ trợ giúp học sinh phát huy hết tiềm năng của mình. Nếu phụ huynh muốn hỗ trợ thông tin về con đường học vấn của học sinh, vui lòng liên hệ văn phòng để đặt lịch hẹn với giáo viên tư vấn của trường.

Trân trọng cảm ơn và kính chào,

Bradman McCarthy

Hiệu trưởng





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

NEWSLETTER

THÁNG BA 2024



Thông điệp từ Ban giám hiệu SVIS

Kính chào Quý Phụ huynh,

Hòa chung không khí tháng 3, tháng Thanh Niên, là khoảng thời gian mà các em học sinh tham gia các cuộc thi cấp quận và cấp thành phố.

- Cuộc thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 cấp thành phố vào ngày 29/2/2024.
- Cuộc thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 8 cấp quận vào ngày 16/3/2024.
- Cuộc thi Toán – Kangaroo vào ngày 17/3/2024.
- Cuộc thi Vioedu dành cho học sinh khối Tiểu học và THCS vòng thi cấp Quận vào ngày 20/3/2024.
- Cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53 dành cho học sinh trong độ tuổi từ 09 đến 15 tuổi từ 5/1 - 15/3/2024.

Với tâm thế thoải mái, sẵn sàng, tự tin vượt chướng ngại vật các em học sinh đã mang lại một số kết quả đáng tự hào. Nhà trường xin chúc mừng các em đã đạt giải:

- Em Trần Gia Hân – học sinh lớp 9 đạt giải Ba cuộc thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp Thành phố.
- Em Phạm Nhật Thương và em Phạm Lê Bình Minh – học sinh lớp 8 đạt giải Nhì cuộc thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp Quận.

Chúng ta cùng chờ đợi kết quả các cuộc thi Toán Kangaroo, Vioedu và cuộc thi viết thư UPU vào tháng 4 và tháng 5 tới.

Thầy cô và nhà trường luôn đồng hành cùng các em. Chúc các em học sinh luôn mạnh mẽ, tự tin để chinh phục nhiều đỉnh cao khác.

Trân trọng,

Hồ Thị Thuý Vân/ Lê Thị Phương Nhi
Ban giám hiệu SVIS



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

NEWSLETTER

THÁNG BA 2024



Thông điệp từ hiệu phó (Khối Trung học)

Mục tiêu của chương trình quốc tế Cambridge là trang bị cho học sinh mọi mặt về kiến thức, cuộc sống giúp các em phát triển kĩ năng cùng tinh thần tìm tòi và niềm đam mê học lâu dài. Tổ chức Cambridge cùng với hệ thống các trường SIS đã thiết lập 3 mục tiêu học tập dành cho học sinh bao gồm: phát triển kiến thức chuyên môn sâu rộng, nắm chắc khái niệm và kỹ năng tư duy cao.

Trong tháng ba, các khối lớp IGCSE2 và AS/A level đã có dịp vận dụng kiến thức, vốn hiểu biết và kỹ năng trong đợt thi thử bài thi theo mô hình Cambridge. Đây là cơ hội các em được thử sức với bài thi những năm trước. Kỳ thi thử được tổ chức theo đúng điều kiện và quy trình kỳ thi chính thức của Cambridge được diễn ra vào tháng 5 và tháng 6 sắp tới. Học sinh sẽ nhận báo cáo học tập học phần 3 dựa vào kết quả bài thi thử này vào ngày 8/4/2024. Các em học sinh đã luyện tập chăm chỉ trong tất cả môn học và mong đợi sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Phụ huynh có thể hỗ trợ bằng cách đảm bảo các em ngủ đủ giấc và có một bữa sáng đầy năng lượng sẵn sàng cho một ngày mới. Và hơn hết, sự động viên và ủng hộ tích cực của phụ huynh sẽ cổ vũ tinh thần cho sự thành công của các em.



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

NEWSLETTER

THÁNG BA 2024



Nhà trường rất tự hào vì sự chăm chỉ và tận tâm của cả học sinh và giáo viên. Chương trình Cambridge là một chứng chỉ học thuật được công nhận bởi hơn 1.400 trường đại học trên toàn thế giới. Chứng chỉ Cambridge sẽ là một trong những bước đầu tiên trên hành trình học tập của học sinh Cambridge của trường chúng ta. Chúc các em tất cả những điều tốt nhất!

Stephanie Shepperd

Hiệu phó

Thông điệp từ hiệu phó (Khối Tiểu học)

Trường SIS Đà Nẵng đã có một tháng sôi động với nhiều hoạt động thể thao. Trong khuôn khổ giải đấu bóng đá với trường quốc tế Hội An do trường SIS tổ chức, đội bóng của chúng ta đã đạt được những kết quả sau:

- Đội U11 nam - thắng trong loạt sút luân lưu
- Đội U11 nữ 1 - thua trong loạt sút luân lưu
- Đội U11 nữ 2 – thắng trong loạt sút luân lưu
- Đội U9 nam nữ - thắng với tỷ số 3-2

Bên cạnh giải đấu này, đội bóng đá U11 nam của chúng ta còn thi đấu với đội bóng của APU và dành chiến thắng 3-1. Chúc mừng các em đã thi đấu hết mình và có những kết quả ấn tượng. Nhà trường ghi nhận sự chăm chỉ và quyết tâm của các em trong từng buổi tập. Hãy tiếp tục cố gắng và phát huy các em nhé!

Tiếp đến đội bóng đá U19 nam/nữ đã thi đấu trên sân khách tại trường APU. Đội nữ thắng 3 - 1, đội nam hòa 3-3 nhưng đáng tiếc lại thua ở loạt sút luân lưu. Đội bóng chuyên nữ U19 thi đấu tại trường APU và đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trong các set đấu. Cuối cùng, đội bóng rổ nam U19 đã thua trên sân khách tại trường FPT, tuy nhiên tỷ số trận đấu rất sát sao. Chúc mừng tất cả các em.

Niall Elliot Reed

Hiệu phó



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG NEWSLETTER

THÁNG BA 2024



Thông điệp từ Trường khối Mẫu giáo

Khối Mẫu giáo đã có một tuần lễ sôi động với những hoạt động học tập thú vị về chủ đề Dr. Seuss, một tác giả người Mỹ với những tác phẩm nổi tiếng dành cho trẻ em nhân dịp sinh nhật lần thứ 120 của ông. Các em đã được giới thiệu những tác phẩm như "The Cat in the Hat", "The Lorax", "Green Eggs and Ham", "Fox in Socks", "I am Not Going to Get Up Today", "What Pet should I Get", "Oh the Places You'll Go", "The Foot Book and Wacky Wednesday". Các em đã rất thích thú với những câu chuyện thú vị cuốn hút được kể bởi giáo viên cũng như những khách mời đặc biệt. Các em còn được tham gia những hoạt động học tập thú vị mỗi ngày trong tất cả các môn Toán, tiếng Anh, Thủ công, Mỹ thuật, Khoa học và Giáo dục Thể chất. Bên cạnh những hình ảnh sống động đầy màu sắc và những nhân vật ngộ nghĩnh, rất nhiều bài học và thông điệp được lồng ghép trong nội dung từng câu chuyện. Ngày hội "Pyjama" là một trong những hoạt động được yêu thích nhất khi các em và giáo viên được mặc trang phục đi ngủ thay vì đồng phục. Thật thú vị là trong ngày này các em hoạt động được diễn ra tại chiếc giường thân yêu của các em.

Cảm ơn quý phụ huynh đã dành thời gian chuẩn bị những trang phục và phụ kiện độc đáo cho chủ đề hoạt động mỗi ngày. Các em đã có những trải nghiệm thật vui và bổ ích.

Trân trọng cảm ơn và kính chào,

Võ Thị Thùy Ngân

Trường khối Mẫu giáo



SINGAPORE
INTERNATIONAL
SCHOOL
Since 1986

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG NEWSLETTER

THÁNG BA 2024

